

## สอบ ปรองพ.ร.ร. 4,000 อัตราเมษายนนี้ ให้ทันบรรจุก่อนเด็กเปิดเทอม

● นำเสนอเมื่อ 5 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ โดยให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)เป็นผู้ดำเนินการ และให้แต่ละแห่งกำหนดปฏิทินการสอบเอง ส่วนการสอบผู้อำนวยการโรงเรียนนั้น มีข้อมูลเชิงนโยบายว่าให้เป็นไปตามลำดับชั้น จากรองผู้อำนวยการ เป็นผู้อำนวยการ แต่หากครูชำนาญการจะมาสอบเป็นผู้อำนวยการก็ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษครบถ้วนและมีความรู้ความสามารถจริง ๆ

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า รอบนี้จะสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อน จำนวน 4,000 อัตรา ซึ่งคาดว่าจะสอบในช่วงเดือนเมษายน เพื่อให้ได้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทันก่อนเปิดภาคเรียน นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการเพิ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ที่ปัจจุบันมีอยู่ 42 เขตพื้นที่ฯ แต่ที่ผ่านมามีการเสนอให้มี สพม.ครบทุกจังหวัด เพิ่มเป็น 77 สพม. ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)และสำนักมัธยมศึกษา ของสพฐ.ได้หารือ และให้มีการพิจารณาใน 2 ประเด็น คือจำนวนโรงเรียนในจังหวัด ครูและนักเรียนต้องมีความสัมพันธ์กัน รวมถึงต้องคุ้มค่ากับทรัพยากรที่จะใช้ และสภาพของภูมิศาสตร์ การคมนาคม จังหวัดที่อยู่ไกลเคียงกันก็อาจจะมี สพม.เดียว แต่ถ้าวัดให้หน้อยใกล้เคียงกันมาก ก็อาจเพิ่ม สพม.ขึ้นมาใหม่ เป็นต้น ดังนั้นตนจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำรายละเอียดและเสนอให้ที่ประชุมครั้งหน้า เพื่อพิจารณาก่อนเสนอนายณัฏฐพล ที่ปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาตัดสินใจต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563](#)

ติดตามเว็บไซต์พันธมิตรข่าวการศึกษา [www.focusnews.in.th](http://www.focusnews.in.th)

### เกณฑ์ใหม่ผอ.โรงเรียน ต้องผ่านงาน รองผอ.ก่อน

5ก.พ.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประสานงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ในการสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)

เตรียมการจัดสอบคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งคาดว่าจะจัดสอบได้ภายในเดือนเมษายน และ จะประกาศผลสอบได้ภายในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ โดยขณะนี้ก็มีตำแหน่งว่างอยู่กว่า 4,000 อัตรา ส่วนการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น

ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอยู่ โดยมีการปรับแก้เบื้องต้น คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องผ่านการเป็น รอง

ผอ.มาก่อน เพื่อให้มีประสบการณ์การบริหารงาน หรือ ครูฟาสต์แทร็คและเป็นเฉพาะรายกรณีเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์สอบ

“นอกจากนี้ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ยังได้หารือถึงการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ที่อยากให้ สพฐ.ลงไปกำกับและมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยขณะนี้ สพฐ.ได้ตั้งทีมลงพื้นที่ออกติดตามการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม”เลขาฯ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563](#)